



บันทึกข้อความ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๒๒๒๕ ๕ ต่อ ๑๑

ที่ ชว ๐๐๒๓๓/๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงความร่วมมือขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย
ระหว่างกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่า กรมอนามัยแจ้งว่า สำนักโภชนาการได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตสู่การลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เพื่อเด็กปฐมวัยไทยเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้ Model “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ กรมอนามัยจึงกำหนดจัดงาน แถลงความร่วมมือระดับนโยบายในการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ผ่าน Model “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” ระหว่างกรมอนามัย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และรับฟังผ่านช่องทาง Facebook Live กรมอนามัย หรือ ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อสร้างความร่วมมือในการ ขับเคลื่อนงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับโลก จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด เข้าร่วมงานแถลงความร่วมมือฯ ตามวัน และเวลาดังกล่าว ผ่านช่องทาง Facebook Live กรมอนามัย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ค่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๒/ว ๑๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุภรณ์ คำภู)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น
รักษาการแทนผู้อำนวยการจังหวัดเชียงราย



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ด่วนที่สุด

ที่ นท ๐๘๑๓.๒/ว ๑๗๒๖

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแสดงความร่วมมือขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย
ระหว่างกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๖.๐๖/ว ๒๐๕๔
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมอนามัยแจ้งว่า สำนักโภชนาการได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต
สู่การลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเพื่อเด็กปฐมวัยไทยเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้ Model
“พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ในระดับพื้นที่ กรมอนามัยจึงกำหนดจัดงานแสดงความร่วมมือระดับนโยบาย ในการขับเคลื่อนรูปแบบ
การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ผ่าน Model “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทย
คุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” ระหว่างกรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันพุธที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๓ ชั้น ๑ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข และรับฟังผ่านช่องทาง Facebook Live กรมอนามัย หรือ ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Zoom Meeting) เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับโลก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด
เข้าร่วมงานแสดงความร่วมมือฯ ตามวัน และเวลาดังกล่าว ผ่านช่องทาง Facebook Live กรมอนามัย ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://rb.gy/ceb2zz> หรือ QR Code ห้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธุ์ ศรีวงษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ประสาน นางสาวภัชร์จิรัมย์ อัมเมรัตน์/นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อใย

โทร. ๐๒ ๒๕๓ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๕ /๐๘๑ ๑๔๗๗ metnand

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

